

# แนวโน้มราคาน้ำมันดิบและพลกรทบ

## ดอกเงิน

> ทยอยเหลือเกิน เหลือใช้

๑๖

**ร**าคาน้ำมันดิบโลกกำลังเป็นตัวแปรสำคัญในยามที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว เห็นได้จากไทยส่งออกได้สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีผลผูกพัน หากราคาขึ้นมาก ผลกระทบย่อมแรง แต่หากลดต่ำ แรงส่งการค้าโลกจะขยายตัวเร็วขึ้น

การขึ้นราคาน้ำมันดิบเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศถอนข้อตกลงผ่อนปรนบอยคอตอิหร่าน หันกลับมาคว่ำบาตรอีกครั้ง ทำให้น้ำมันสะบัดขึ้นมา 4 วัน เพราะตลาดกังวลว่าน้ำมันดิบจากอิหร่าน ชาติที่มีสำรองน้ำมันดิบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลกจะขาดตลาด

ราคาน้ำมันดิบโลกเมื่อ 19 พ.ค. พุ่งทะลุเส้น 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีครึ่ง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent อันเป็นน้ำมันดิบเกรดมาตรฐานใช้อ้างอิงในตลาดโลกราคาขึ้นไปพรวดพราด 48% เหนือเส้น 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน WTI ของสหรัฐฯ ขึ้นไป 43% ที่ราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล

ยังผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศขึ้นทุกวันติดต่อกัน 4 วัน โดยดีเซลทำสถิติขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี 3 เดือน ทะลุเส้น 30 บาทต่อลิตร

จนกระทั่ง 25 พ.ค. (เสาร์ 26 พ.ค. ในประเทศไทย) รัสเซียกับซาอุดีอาระเบีย ตกลงกันจะเพิ่มกำลังผลิตอีกวันละ 1 ล้านบาร์เรล เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันที่จะขึ้นรุนแรงจากการขาดหายไปของปริมาณน้ำมันดิบจากอิหร่าน

ปีที่แล้ว กลุ่มชาติโอเปก 13 ชาติรวมทั้งอิหร่าน ตกลงกันลดกำลังผลิตลงวันละ 1.8 ล้านบาร์เรล จนถึงสิ้นปีนี้เพื่อลดน้ำมันดิบส่วนเกินในตลาดที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่ม OPEC Plus อันมีชาติสมาชิกโอเปก 13 ชาติ บวกชาติผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลกนำโดยรัสเซียและชาติที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตรัสเซียมาก่อน เช่น อาร์เซอร์ไบจาน และชาติส่งออกน้ำมันอื่นๆอีก 10 ชาติ รวม 24 ประเทศ

ตกลงร่วมมือกันควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

**เพื่อการนี้ สมาชิกโอเปกพลัส จะร่วมประชุมกันที่กรุงเวียนนา 22-23 มิถุนายน นี้เพื่อชี้ขาด**

การประชุมชี้ขาดเพิ่มกำลังผลิตครั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ราคาน้ำมันดิบถอยลงไปอีกครั้ง

สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก ซึ่งเมื่อมีข่าวรัสเซียจับมือกับซาอุดีอาระเบีย ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ ลดลงไปเกือบ 4% และเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ตกลงไปอีก 1.7% เป็นบาร์เรลละ 66.73 ดอลลาร์

ตัวแปรด้านราคาน้ำมันอีกตัวคือเวเนซุเอลา สมาชิกโอเปกที่มีปริมาณสำรองน้ำมันใต้ดินมากที่สุดในโลก ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรอีกชาติในข้อหาเผด็จการสังคมนิยมและปิดกั้นพรรคฝ่ายค้านลงเลือกตั้ง

แต่หลังจากประธานาธิบดีนิโคลาส มาดูโร ชนะเลือกตั้ง



อีกครั้ง ได้ครองอำนาจอีก 6 ปี เขาได้ปล่อยผู้ต้องขังที่เป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจเผด็จการแฝงของเขาออกจากคุก รวมถึงนักท่องเที่ยวนอเมริกันที่ถูกจับในข้อหาจารกรรม

มาตุโรเชื่อว่าการกระทำในครั้งนี้จะทำให้เขาสามารถเจรจากับเพื่อนโอเปก เพื่อให้เวเนซุเอลาสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ตามโควตาเดิมอีกครั้ง

หากเขาทำสำเร็จ ตลาดน้ำมันดิบจะมีปริมาณเหลือเพื่อราคาจะลดต่ำลง โดยคาดว่าจะลงไปต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถึงเวลานั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบ้านเราก็คงจะลดลงอีกไม่ต่ำกว่า 15% โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งมาตรการตรึงราคาตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเอ่ยอ้างว่าเป็นผลงานของรัฐบาล

สำหรับผลกระทบของการขึ้น-ลง ของราคาน้ำมันดิบนั้น UBS ธนาคารเพื่อการลงทุนของสวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์ว่า ราคาที่เศรษฐกิจโลกขึ้นซอบที่สุด (sweet spot) คือช่วงราคา 50-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันนี้

แต่ถ้าขึ้นไปอีก 20 ดอลลาร์ เป็น 100 ดอลลาร์ ผลจะส่งให้เศรษฐกิจโลกชะลอการเติบโต โดยจะทำให้ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น

UBS มองว่าหากราคาน้ำมันดิบขึ้นไปเกิน 100 ดอลลาร์ บาร์เรลในปีหน้า (2019) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะทำให้อัตราเติบโต 4% ในขณะที่ลดลงเหลือ 3.86%

เหตุจากระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้นไปอีก 3% ทำให้กำลังซื้อของประชากรทั่วโลกหดลง

ผลกระทบนี้จะเกิดกับ 15 ประเทศ โดยชาติที่จะประสบผลหนักที่สุดก็คือสหรัฐฯ

"ราคาน้ำมันดิบขึ้นสูงมากเคยทำให้สหรัฐฯ ประสบภาวะ

ถดถอยมาแล้ว 5 ใน 6 ครั้งที่ผ่านมา"

ราคาน้ำมันดิบเคยขึ้นสูงสุด (peak) มาแล้ว 11 ครั้งในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะช่วงก่อนสิ้นปี 2008 ราคาน้ำมันดิบบาร์เรลละ 145 ดอลลาร์ ส่งผลกระทบต่อ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วมากที่สุดในโลก อย่างรุนแรงที่สุด

ส่วนราคาตกต่ำที่สุด เกิดขึ้นช่วงปี 2010 -2015 อันเป็นช่วงก่อนและหลังเกิดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ (Great Recession)

ราคาน้ำมันดิบที่ถูกภาวะถดถอยกดดัน ค่อยๆ ลดลงจนปีที่แล้วถือว่าลดลงต่ำสุดในรอบทศวรรษ เหลือ 45-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อปีที่แล้ว อันยังผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

กลุ่มโอเปกพยายามจำกัดกำลังผลิต แต่ไม่สามารถหยุดยั้งราคาขาลงได้ เนื่องจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลกทำให้การบริโภคลดลง

จนเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นขึ้น อันเป็นผลพวงเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันระดับต่ำ ทำให้ภาคการบริโภคขยายตัวภาคการผลิต สนองตาม เป็นวัฏจักร

จึงมีคำถามว่า ราคาน้ำมันดิบระดับไหนจึงจะเหมาะสม และทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปอย่างราบรื่นยั่งยืน

นักวิเคราะห์แห่ง Commonwealth Financial Network in Waltham, Massachusetts ชี้ไปในทำนองเดียวกันกับ UBS คือ 50-70 ดอลลาร์บาร์เรล

ส่วนจะอย่างไรให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ ณ จุดนั้น บทวิเคราะห์บอกว่า

ตัวแปรสำคัญที่สุดคือสหรัฐฯ กับรัสเซีย ที่เข้าไปยุ่มยามในตะวันออกกลางแหล่งน้ำมันดิบสำคัญที่สุดในโลก ■